
รายงานผู้ตรวจสภาวศิวกร
ประจําป� ๒๕๖๖



๑ 
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สารจากผูตรวจสภาวิศวกร  
เรียน ทานสมาชิกสภาวิศวกร 

รายงานผูตรวจสภาวิศวกร ประจำป 2566 ฉบับนี้ ไดรวบรวมผลการดำเนินงานของผูตรวจสภาวิศวกร 
สมัยที ่ 8 ซึ ่งมีวาระการดำรงตำแหนง 3 ป โดยเริ ่มตั้งแตวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที ่ 9 เมษายน  
พ.ศ. 2568   

ผูตรวจสภาวิศวกร สมัยที่ 8 ไดตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกร อนุกรรมการฯ 
และคณะทำงานชุดตางๆ ตลอดจนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สภาวิศวกรตามอำนาจหนาทีข่องผูตรวจสภาวิศวกร 
ที่กำหนดไวในขอบังคับของสภาวิศวกรแหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เพื่อพิจารณาตรวจสอบวาเปนไป
ตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวหรือไม อีกท้ังไดมีการตั้งขอสังเกตและขอเสนอแนะ เสนอตอคณะกรรมการสภาวิศวกร
เพื่อพจิารณาตอไป 

การตรวจสอบผลการดำเนินงานของสภาว ิศวกร พบว าสภาว ิศวกรได ดำเน ินการตามนโยบาย 
และแผนการดำเนินงานประจำป 2566 ทีเ่ปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

 

 

  

 
 

รองศาสตราจารย  

ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล 

นายพรเทพ ธัญญพงศชัย   นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ 
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รายงานผูตรวจสภาวิศวกรสมัยที่ 8  

ประจำป 2566 

เสนอที่ประชุมใหญสามัญสภาวิศวกรประจำป 2567 วันที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2567 
 
                   ผูตรวจสภาวิศวกรไดตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกร คณะอนุกรรมการฯ 
คณะทำงาน และเจาหนาที ่สภาวิศวกร ตามอำนาจหนาที ่ท ี ่กำหนดไวในมาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 22  
และมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 จึงขอเสนอแนวทางการดำเนินงานและรายงานผูตรวจ 
สภาวิศวกร สมัยที่ 8 ประจำป 2566 ดังนี ้

แนวทางการดำเนินงาน 

ผูตรวจสภาวิศวกรไดตรวจสอบการดำเนินงานของสภาวิศวกร โดยพิจารณาจาก  
 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 (2) รายงานแสดงฐานะทางการเงิน รายรับและการใชงบประมาณ 
 (3) รายงานแผนการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการ 
 (4) ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นจากสมาชิกสภาวิศวกร 
 (5) ไดมีการเชิญผูบริหารและผูที่เก่ียวของเพ่ือใหขอมูล 
 

รายงานผูตรวจสภาวิศวกร สมัยที่ 8 ประจำป 2566 
       การประชุมของผูตรวจสภาวิศวกรไดพิจารณาเอกสารการประชุมของคณะกรรมการสภาวิศวกร  

ซ ึ ่ งจะแสดงผลการดำเน ินงานและสร ุปมต ิของคณะกรรมการสภาว ิศวกร คณะอนุกรรมการการบร ิหาร
คณะอนุกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน และคณะอนุกรรมการที่เกี ่ยวของชุดตาง ๆ ในแตละเดือน 
โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้

1. ขอเสนอแนะเรื ่องระบบ Executive Monitoring System และการบริหารความเสี ่ยง

ของสภาวิศวกร  

ในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 ผูตรวจสภาวิศวกรมีความเห็นวาระบบ Executive 

Monitoring System ควรมีระบบท่ีผูตรวจสภาวิศวกรสามารถเขาดูขอมูลรายงานสถติิตางๆ ไดดวยตนเอง ขณะนี้ขอมูล

ที่ไดร ับเปนการนำเสนอรายงานในรูปแบบตัวเลขและเชิงบรรยาย หากสามารถนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาชวยในการนำเสนอและรายงานขอมูลในรูปแบบระบบ Monitoring System ได จะทำใหสะดวกตอการพิจารณา

ขอมูลท่ีมีจำนวนมาก ขณะเดียวกันหากเพ่ิมเติมระบบ Warning System ก็จะเปนประโยชนตอทุกฝายในการทำงานรวมกัน  
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สำหรับการบริหารความเสี ่ยงของสภาว ิศวกรควรพิจารณาว าในอนาคตจะมีความเส ี ่ ยง 

ดานใดบางท่ีจะกระทบตอองคกรและทำใหเสียโอกาส ซึ่งหากมีการเตรียมการไวจะไดแกไขสถานการณไดทันทวงที  

ผูตรวจสภาวิศวกรไดเชิญฝายบริหารและผูที ่เกี ่ยวของเขารวมประชุม ไดรับการชี้แจงวาจากการดำเนินงานที่ผานมา

คณะกรรมการสภาวิศวกรไดนำนโยบายทั้ง 6 ดาน มาใชในการบริหารงานสภาวิศวกร ประกอบกับนโยบายและแผนกิจกรรม

ตางๆ ยังสามารถนำมาเปนแผนการปฏิบัติงานที่มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานได และการเขาถึงขอมูลสถิติตางๆ จะพัฒนาให

ผูตรวจสภาวิศวกรสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยไมตองขอขอมูลจากเจาหนาที่เพื่อนำมาใชประโยชนในการวิเคราะหหรือ

บริหารจัดการ ในสวนของการบริหารความเสี ่ยงของสภาวิศวกรหากเปนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอาจจะ 

ตองนำขอมูลตัวชี ้ว ัดมาประกอบเพิ ่มเติมและนำขอมูลจัดเก็บในระบบจัดการขอมูลของสภาวิศวกรโดยใช 

ระบบ Decision Making System ประกอบการตัดสินใจซึ ่งใชในการบริหารความเสี ่ยงและนำมาเปนนโยบาย 

ในการดำเนินงาน โดยการตัดสินใจจะเรียกวา Executive Management System ขอมูลเหลานี้หากออกมาใน

รูปแบบระบบการบริหารงานจะสามารถทำใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ กรรมการสภาวิศวกรจะพิจารณา

นโยบายตางๆ วาสามารถยกระดับนโยบายใดไดบาง เรื่องงบประมาณในการพัฒนาระบบตางๆ ยังคงมีงบประมาณ

เพียงพอและอยู ในชวงการดำเนินการจัดทำงบประมาณของป 2567 โดยคณะอนุกรรมการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศจะพิจารณาปจจัยตางๆ ที่เกี ่ยวของกับงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป และการยกระดับ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศของสภาวิศวกรซึ่งเปนรูปแบบงานบริการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้สภาวิศวกรจะตอง 

มีการกำหนดจุดแข็งและจุดออนขององคกร เพื ่อใชพิจารณาวามีเรื ่องใดบางที่กระทบตอการดำเนินงานของ 

สภาวิศวกรตอไป 

 ในการประชุมครั้งนี้ ที่ปรึกษาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศไดใหขอมูลวาจะดำเนินการพัฒนา 

ระบบ COE Service ใหผูตรวจสภาวิศวกรสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก สำหรับระบบ Executive Monitoring 

System จะไดมีการพัฒนาในโอกาสตอไป 

2.ขอสังเกตเกี ่ยวกับการเลื ่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ระดับสามัญวิศากรและระดับวุฒิวิศวกร (ผต.2/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566) 

ตามที่สภาวิศวกรไดปรับระบบ COE Service สำหรับใหบริการสมาชิกในการยื ่นเอกสาร 

เลื่อนระดับใบอนุญาตและปรับเปลี่ยนวิธีการสอบสัมภาษณเปนแบบออนไลนเพื่อเปนการอำนวยความสะดวกและ 

ลดภาระคาใชจายใหแกสมาชิก สำหรับในประเด็นที่มีความแตกตางกันของการบริหารจัดการในแตละสาขา เชน 

เรื ่องกรอบระยะเวลาในแตละขั ้นตอนของการขอเลื ่อนระดับ กระบวนการมอบหมายกรรมการตรวจผลงาน 

กรรมการสอบสัมภาษณ จำนวนครั้งที่มาสอบสัมภาษณ จำนวนผูชำนาญการพิเศษ ผูตรวจสภาวิศวกรจึงเห็นควร

เสนอคณะอนุกรรมการการบริหารเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

(1)  คาใชจายในการตรวจผลงานงานเลื ่อนระดับใบอนุญาตของแตละสาขาควรเบิกจ าย 
ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรวาดวยการเงินและการบัญชี พ.ศ. 2561 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2564 

(2)  กรอบระยะเวลาที่ใชในการเลื่อนระดับ สภาวิศวกรไดใชมาระยะหนึ่งแลว หากมีการพิจารณา
ทบทวนกรอบระยะเวลาเพื่อใหสมาชิกไดรบัใบอนุญาตไดเร็วขึ้น 

(3)  ผ ู ชำนาญการพิเศษในแตละสาขาที ่สภาวิศวกรไดแตงต ั ้งขึ ้นควรมีการมอบหมาย 
   ใหเปนกรรมการสอบสัมภาษณอยางทั่วถึง 
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ทั้งนี้ ในการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารเมื่อวันที ่ 26 กรกฎาคม 2566 พิจารณาแล้ว 
มีมติมอบหมายฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาตจัดทำข้อมูลสถิต ิการยื ่นขอเลื ่อนระดับใบอนุญาตฯ เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการการบริหารก่อนนำเสนอผู้ตรวจสภาวิศวกรเพื่อทราบ ขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวม
ข้อมูล 

3. หนังสือร้องเรียนของสมาชิก (ผต.3/2566 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566) 

ผู ้ตรวจสภาวิศวกรในการประชุมเมื ่อวันอังคารที ่ 25 กรกฎาคม 2566 ได้ร ับหนังสือร้องเรียน            
ของสมาชิก ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ขอให้ผู้ตรวจสภาวิศวกรตรวจสอบวิธีการพิจารณาการเลื่อนระดับวุฒิวิศวกร  
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ใช้พิจารณาของสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแบบ
เดียวกับวิศวกรท่านอื่นหรือไม่ ผู้ตรวจสภาวิศวกรพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิศวกร
เพื่อพิจารณาโดยผลการพิจารณาเป็นประการใดจะแจ้งให้สมาชิกทราบในภายหลัง ทั้งนี้ผู้ตรวจสภาวิศวกรได้มีหนังสือ
ตอบสมาชิกเมื ่อว ันที ่ 11 สิงหาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว จากการดำเนินงานดังกล่าวคณะอนุกรรมการ  
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาทบทวนปรับวิธีการดำเนินการตรวจผลงานและสอบสัมภาษณ์ให้รวดเร็วขึ้น 

4. การประชุมร่วมกับคณะกรรมการจรรยาบรรณ  

  ผู้ตรวจสภาวิศวกรได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการจรรยาบรรณเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 
จากการเข้าร่วมประชุมและได้รับทราบแนวทางการดำเนินงาน เช่น จัดสัมมนาให้ความรู้กับวิศวกรและเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณที่เคยเกิดขึ้น สรุปสาระสำคัญเพ่ือเผยแพร่
ต่อสาธารณะ ติดตามกำกับดูแลวิศวกรที่ประกอบวิชาชีพให้ทำงานตามกรอบความรู้ความสามารถของตนเอง 
ผลักดันให้บริษัทหรือหน่วยงานต่าง ๆ มีวิศวกรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เป็นต้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                 รายงานโดยคณะผู้ตรวจสภาวิศวกร 

▪ รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล 
▪ นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย 
▪ นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ     






